

# Sales Sheet สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

**สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์** คือการให้บริการผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์” สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์มาจัดทำสัญญาเช่าซื้อ โดยลูกค้ายังครอบครองและใช้รถยนต์ที่มาขอเช่าซื้อได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มาเป็นของ ดอกเตอร์ มานี้ โดยกำหนดให้ลูกค้าในสถานะผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ (ค่างวด) ในอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ชำระเท่ากันตลอดอายุสัญญา และ ดอกเตอร์ มานี้ ในฐานะผู้ให้เช่าซื้อจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถคันดังกล่าวให้ลูกค้าเมื่อชำระค่างวดครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

## สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถใช้แล้ว

- วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด **95% ของราคาประเมินรถ**
- ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด **72 เดือน (6 ปี)**
- อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (FIR) สูงสุด **ไม่เกิน 18% ต่อปี**



## ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย นอกจากค่างวด

- ค่าบริการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์\*
- ค่าอากรแสตมป์
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถ และ พ.ร.บ.

\* และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นตามจริง (ตามอัตราที่ บริษัทฯ กำหนด)

**สินเชื่อบริษัทที่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ** ว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 หมายถึง สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับผู้เช่าซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาที่เช่าซื้อรถยนต์ที่บางส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการส่วนตัวเท่านั้น โดยไม่นำไปใช้ทำการขนส่ง เพื่อการค้า หรือธุรกิจของตนหรือเพื่อสินจ้าง

## หมายเหตุ :

- ประเภทการผ่อนชำระแบบชำระทุกเดือน
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งการคำนวณแบบรายงวดเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยเงินต้นคงที่ (Flat Rate) โดยผ่อนชำระคิดแบบลดต้นลดดอก ใช้เพื่อการคิดส่วนลดดอกเบี้ยกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัทฯ

## ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้

(กรณีค้างชำระสะสมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป)

🕒 ชำระล่าช้า 1 งวด	50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้
🕒 ชำระล่าช้าตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป	100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้
📍 ค่าใช้จ่ายกรณีลงพื้นที่	400 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้

## การปิดสัญญาเช่าซื้อก่อนกำหนด

- กรณีชำระค่างวดมาแล้ว **ไม่เกินหนึ่งในสาม** ของค่างวดเช่าซื้อให้ส่วนลด 60% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
- กรณีชำระค่างวดมาแล้ว **ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามแต่ไม่เกินสองในสาม** ของค่างวดเช่าซื้อให้ส่วนลด 70% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
- กรณีชำระค่างวดมาแล้ว **เกินกว่าสองในสาม** ของค่างวดเช่าซื้อให้ส่วนลด 100% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

**ปิดบัญชีก่อนกำหนด** บริษัทฯ ไม่คิดค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง เอกสารฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ดอกเตอร์ มานี้ จำกัด เท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้ (ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

คู่มือที่จำเป็นและชำระคืนไหว



**สูตรการคำนวณและตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย** กรณีสินเชื่อที่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561

## หลักการคำนวณค่างวด การคำนวณอัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ (Flat Rate)

**ตัวอย่าง** ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท เลือกผ่อนชำระ 12 งวด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยสัญญาระบุต้องผ่อนชำระทุกวันที่ 5 ของเดือน

### สูตรการคำนวณ

$$\text{ค่างวดต่อเดือน} = \frac{(\text{ยอดขอสินเชื่อ} \times \text{อัตราดอกเบี้ยคงที่} \times \text{จำนวนปี}) + \text{ยอดจัด}}{\text{จำนวนงวด}} \times 1.07$$

### ตัวอย่าง

$$\text{ค่างวดต่อเดือน} = \frac{(100,000 \times 5.5 \times 1) + 100,000}{12} \times 1.07 = 9,408$$

**หมายเหตุ :** ลูกค้าต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ของค่างวด \*ตัวอย่างเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้น ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด\*

**ลำดับการตัดชำระหนี้** เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระค่างวดตามสัญญาจากท่านแล้ว จะตัดชำระเงินในแต่ละงวด ดังนี้

ตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดค่างวดชำระที่เก่าที่สุดก่อน แล้วค่อยตัดยอดที่ค้างชำระลำดับถัดมา

หน่วย : บาท	ค่าธรรมเนียม	ดอกเบี้ย	เงินต้น
งวดที่ 1	300	4,000	6,000
งวดที่ 2	300	4,000	6,000
งวดที่ 3	300	4,000	6,000

ยังไม่ตัดชำระ

**!!!! เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาชำระค่างวดตรงตามวันที่กำหนด!!!!** กรณีผิดนัดชำระค่างวด ลูกค้าจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดและค่าติดตามทวงถาม

## ช่องทางการชำระค่าบริการ

- ชำระผ่าน Doctor Money Mobile Application
- ชำระผ่านระบบ Mobile Banking / Internet Banking
- ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
  - ธ.กรุงเทพ - ธ.เกียรตินาคินภัทร
- ชำระผ่านตู้ ATM ธ.กรุงเทพ
- ชำระเงินผ่านระบบ mPAY



# Sales Sheet สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

## ทำไมต้องทำประกันภัยรถยนต์

### ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่/ผู้โดยสารที่อยู่ในรถ หรือบุคคลที่อยู่นอกรถที่ประสบภัยจากรถ

### ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เพื่อคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อความเสียหาย/สูญหายของตัวรถ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ

#### Q : ประโยชน์ให้ลูกค้าทำประกันภัย

A : ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความเสียหายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

#### Q : ข้อดีของการทำประกันภัย

A : ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกับลูกค้า กรณีรถที่เอาประกันภัยเป็นเหตุสร้างความเสียหายแก่ผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร หรือตัวรถเอง

#### Q : ลูกค้าทำประกันภัยทุนประกันและระยะเวลาคุ้มครองเท่าไร

A : ทุนประกันไม่น้อยกว่ายอดค่าเช่าซื้อรถทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 80% ของราคาารถตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ

#### Q : ทำทุนประกันภัยต่ำกว่ามูลค่ารถเกิดอะไรขึ้น

A : กรณีทำทุนประกันภัยต่ำกว่ามูลค่ารถ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนความเสียหายจริงเทียบกับทุนประกัน

## คำถามเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถที่ทุกคนควรรู้

### Q : กรณีลูกค้ามาปิดบัญชีก่อนกำหนดลูกค้าได้ส่วนลดเท่าไร

A : เมื่อลูกค้าประสงค์จะปิดบัญชีก่อนกำหนด ลูกค้าจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยตามประกาศ สคบ.2561 กำหนด

### ภาระหนี้ที่ลูกค้าต้องชำระในกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด

= ยอดหนี้เงินต้นคงเหลือ + ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามประกาศ สคบ.กำหนด (คำนวณตามระบบบัญชีแบบลดต้นลดดอก หรือ EIR) + ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนที่เหลือตลอดอายุสัญญา + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี)

### Q : กรณีที่รถอยู่ระหว่างการผ่อนชำระค้างงวดสามารถนำไปขายต่อได้หรือไม่

A : หากยังผ่อนไม่ครบ ห้ามนำรถไปขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากกรรมสิทธิ์ยังเป็นของดีอกเตอร์ มานนี่ (มีฉะนั้นทั้งลูกค้าและผู้รับซื้อรถจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย)

## ทำไมจึงควรทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

การทำประกันเพื่อคุ้มครองวงเงินหากลูกค้าเสียชีวิต บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้แทนลูกค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

### Q : การประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อมีกี่รูปแบบ

A : มี 2 รูปแบบ คือ แบบประกันชีวิต และ แบบประกันอุบัติเหตุซึ่งแต่ละรูปแบบมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ในรายละเอียด เช่น ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย และไม่มีวงคุ้มครองการชดเชยค่างวดกรณีทุพพลภาพชั่วคราว เป็นต้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ลูกค้าจะไม่ทำประกันหรือเลือกทำประกันกับประกันภัยที่น่าเชื่อถือรายอื่นได้

### Q : บังคับให้ลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่

A : ไม่บังคับ เป็นทางเลือกที่ลูกค้าจะทำ ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ ซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

### Q : ประโยชน์ของการทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

A : กรณีผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิต ภาระหนี้จะหมดไปที่ทายาทผู้เสียชีวิต บริษัทประกันจะเป็นผู้ชำระหนี้แทนตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

### Q : ลูกค้าควรทำประกัน ด้วยทุนประกัน และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไร

A : ทำตลอดระยะเวลาเท่ากับวงเงินสินเชื่อ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้า สามารถเลือกทุนประกันและระยะเวลาคุ้มครองได้เอง ทั้งนี้ หากไม่เต็มวงเงินหรือไม่ครบระยะเวลาเงินกู้ จะมีความเสี่ยงของสินไหมทดแทนที่ไม่ครอบคลุมภาระหนี้

# ดีอกเตอร์ มานนี่

## สุขภาพที่ดี

## ทางการเงิน

คุณสามารถเข้าถึงบริการขอสินเชื่อ และรับคำปรึกษาจากเราได้อย่างสะดวก **โดยไม่ต้องมาที่สาขา!**

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้!

DRM  
Simplify Financial



Available on the App Store | Get it on Google Play

www.drm.co.th.

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-502-8888